



ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
(วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และได้ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

วิชาเอก	จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก (คน)
วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน	2

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะฯ จะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บวรฤดี บุรณวัฒน์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. บวรฤดี บุรณวัฒน์)

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

เลขที่ใบสมัคร	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
DMO 006	นางสาว	อุษะชัย	ปัทมาลัย
DMO 009	นายชาครีย์	ชาครีย์	ลือศรามาศ

หมายเหตุ 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้อง Download ไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจาก www.dentistry.tu.ac.th กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และส่งเอกสารการยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ “สำนักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121” หรือส่งเข้า Email: ipaveena@staff.tu.ac.th ภายในที่ 2 สิงหาคม 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

2. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเท่านั้น หากพบว่า ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 การรับเข้าศึกษา ข้อ 22 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้